

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ วัน เดือน ปี 1-4 ส.ค. 2562 หน้า 3 เรื่อง พลังงาน

## ‘สนธิรัตน์’ประชุมกกบง.นัดแรก ดึงบปตท.อุมLPGหนุนB20

จับตา “สนธิรัตน์” นั่งหัวโต๊ะประชุม กกบง. นัดแรก เร่งเครื่องมาตรการหนุน B20 ช่วยอุม LPG ไม่ถก “Take or Pay” -ดีลโรงไฟฟ้าหินกอง RATCH-กฟผ.

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กกบง.) นัดแรกคาดว่าจะมีการรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก และพิจารณาประเด็นเร่งด่วนคือการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 และการขอใช้งบประมาณในส่วนของบปตท.มาช่วยดูแลก๊าซหุงต้ม (LPG)

ส่วนประเด็นค้างที่สำคัญจากการประชุมครั้งสุดท้ายในวาระการดำรงตำแหน่งของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 ซึ่งยังค้างประเด็นเรื่องภาระการปฏิบัติตามสัญญา ในการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่อง Take or Pay กรณีการนำเข้าก๊าซ LNG ของ กฟผ. 1.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งตามสัญญามีเดิมมีเงื่อนไข Take or Pay ให้ กฟผ. ต้องจ่ายเงินค่าก๊าซให้ บปตท.ตามสัญญาไม่ว่าจะใช้ก๊าซหรือไม่ก็ตาม จะยังไม่มีกรณีขอยกมาหารือใน กกบง.รอบนี้ เพราะเดิมมอบให้ บปตท. และกฟผ.กลับไปเจรจากันให้เกิดความชัดเจนก่อน

อนึ่ง ปัจจุบัน บปตท.มีสัญญาระยะยาว



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

นำเข้า LNG ให้ กฟผ.อยู่แล้วประมาณ 5.2 ล้านตันต่อปี และความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยหาก กฟผ.ไม่สามารถรับก๊าซจาก บปตท.ได้ตามสัญญา บปตท.ก็จะมีภาระ Take or Pay กับคู่สัญญาที่ขายก๊าซ LNG แทน

เช่นเดียวกับเรื่องกรณีของบริษัท ราชกรู๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH รายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ว่าบริษัท หินกอง พาวเวอร์ จำกัด บริษัทลูกได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้า 2 โรงที่ จ.ราชบุรีมีกำหนดเริ่มซื้อขายไฟในปี 2567 และอีกโรงในปี 2568 เป็นระยะเวลายาวนาน 25 ปี โดยไม่มีการพิจารณาเปิดประมูล ส่งผลให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบที่จะเชื่อมโยงกับความคุ้มค่าในการลงทุน

“กระทรวงรับทราบรายงานทั้งเรื่อง Take or Pay และเรื่องโรงไฟฟ้าตะวันตกแล้ว แต่ต้องมีการหารือรายละเอียดหลักการและเหตุผลกันภายในก่อนที่จะเสนอ กกบง.ซึ่งคงไม่ใช่รอบนี้” แหล่งข่าวกล่าว